

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักบริหารโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน ที่ได้	สาเหตุของความไม่สำเร็จ/ไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดฯในปีต่อไป
สบก- 1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริหารและหน่วยงานที่นำรายงานการศึกษาของสำนักบริหารโครงการไปใช้ประโยชน์	4.10	กำหนดรูปแบบโครงการ การบริหารและการใช้ประโยชน์ของโครงการที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่างๆต่อไปได้	สำนักฯ จะนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ มาปรับปรุงในรายงานให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
สบก -2.1 (ขป13) ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	5.00	วางแผนการดำเนินการศึกษาโครงการ ตลอดจนการปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน	
สบก-3.1 ร้อยละของโครงการที่บริหารโครงการก่อนลงนามสัญญาเป็นไปตามแผน	5.00	มีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรัดกุม	
สบก-3.2 ร้อยละของการบริหารโครงการตามสัญญาเป็นไปตามแผน	5.00	วางแผนการดำเนินการศึกษาโครงการ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม/เร่งรัด ให้การบริหารโครงการตามสัญญาเป็นไปตามแผน	
สบก-3.3 ร้อยละของการบริหารโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นไปตามแผน	5.00	มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือร่วมกับต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ เช่น FAO,JICA,JIID	
สบก-4.1 (ขป17) ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะของการศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	5.00	มีการประสานกับพื้นที่และวางแผนการจัดมวลชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	
สบก-5.1 (ขป21) ร้อยละของการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	4.00	ดำเนินการศึกษา วิจัยตามแผนปฏิบัติงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน	ปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การศึกษาวิจัยโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
สบก-6.1 (ขป24) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งานดำเนินการเอง)	5.00	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานทำให้การเบิกจ่ายลงทุนของงานดำเนินการเองเป็นไปตามแผน	
สบก-7.1 (ขป26) ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการสำนักที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	5.00	ข้าราชการสำนักฯ มีการพัฒนาสมรรถนะโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง	
สบก-7.2 (ขป27) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	3.64	บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	สำนักฯ จะดำเนินการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง
สบก-8.1 (ขป28) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	5.00	ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละหมวด	
สบก-9.1 (ขป29.1) คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5.00	ดำเนินการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ตามกรอบที่กำหนด	
สบก-9.2 (ขป29.2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	5.00	มีการวิเคราะห์ ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	
สบก-9.3 (ขป29.3) ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	3.89	มีการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ตามช่องรายการที่กำหนด	จะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง